



“ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด”

นายอำนาจ สุขกัลยา
ประธาน ศพก.อำเภอบึงสามัคคี
จังหวัดกำแพงเพชร



๑. ประวัติและความเป็นมา

ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ

ชื่อ นายอำนาจ สุขกัลยา ชื่อเล่น นาง

เกิด ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๔ อายุ ๔๑ ปี

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

ภูมิลำเนา ๑๙๒ หมู่ ๒ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร

เบอร์โทรศัพท์ มือถือ ๐๙๕-๔๐๑-๖๒๖๙

อาชีพ เกษตรกรรม พื้นที่ ๗๓ ไร่

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา : ป.๑ – ป.๖ โรงเรียนบ้านทุ่งสนุ่น อำเภอบึงสามัคคี

ระดับมัธยม : ม.๑ – ม.๖ โรงเรียนระหานวิทยา อำเภอบึงสามัคคี

ระดับปริญญาตรี : กำลังศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

การเมืองการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

แต่เดิมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบึงสามัคคี เป็นศูนย์เครือข่ายฯ (การผลิตผักปลอดภัย) ในปี ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ศพก. ได้จัดประชุมและมีมติเอกฉันท์ให้เปลี่ยน ศพก.แห่งนี้ เป็น ศพก.หลัก ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๒ หมู่ ๒ ตำบลระหาน มีนายอำนาจ สุขกัลยา เป็นประธาน ศพก. ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา

หลักสูตรการเรียนรู้

๑) หลักสูตรหลัก ได้แก่ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การจัดทำมาตรฐานการผลิต การแปรรูป/การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช การจัดการดินปุ๋ย

๒) หลักสูตรบังคับ ได้แก่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดทำบัญชีครัวเรือน

๓) หลักสูตรเสริม ได้แก่ การทำแผนการผลิต รายบุคคล IFPP



แปลงเรียนรู้

- ๑) การจัดการศัตรูพืช และการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๒) การผลิตผักปลอดภัย

ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ การจัดการดินปุ๋ย

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ การจัดการศัตรูพืช

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ การผลิตผักปลอดภัย

เป้าหมายเพิ่มฐานการเรียนรู้ต่อไป

ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ การปุ๋ยสัตว์ (การเลี้ยงโคขุน และ
ไก่พันธุ์สวยงาม)

ฐานการเรียนรู้ที่ ๖ การเลี้ยงสัตว์น้ำ



๒. ความสำเร็จตามเป้าหมายของ ศพก.

เกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของศูนย์ฯ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับไปปรับใช้ในกิจกรรมของตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้ตรงต่อความต้องการของเกษตรกรในชุมชน

บริหารจัดการ ศพก. เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเกษตรของชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากเกษตรกรสู่เกษตรกร ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จึงก่อให้เกิดการพัฒนาในภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

๓. ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

ศพก. แห่งนี้ มีความพร้อมในการให้บริการผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยแปลงเรียนรู้เรื่องการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช มีฐานการเรียนรู้จำนวน ๔ ฐาน ได้แก่ การจัดการดินปุ๋ย การจัดการศัตรูพืช การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ การผลิตผักปลอดภัย และศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ยังได้มีหลักสูตรในการให้บริการความรู้แก่สมาชิก และเกษตรกรผู้สนใจตามศักยภาพของศูนย์ ได้แก่ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การจัดการดินปุ๋ยชุมชน การผลิตข้าวตามมาตรฐานปลอดภัย GAPหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การปุ๋ยสัตว์ (การเลี้ยงโคขุน และไก่พันธุ์สวยงาม) เป็นต้น นอกจากนี้การทำหน้าที่บริการให้ความรู้ในฐานะศูนย์หลักแล้ว ยังเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ภายในอำเภอบึงสามัคคี เช่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เรื่องการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้กับฐานต่างๆ เหล่านี้เป็น การเพิ่มศักยภาพ และความเข้มแข็งให้กับ ศพก.แห่งนี้มากขึ้น

๔. แผนการพัฒนา ศพก. ในอนาคต

พัฒนาคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรลดต้นทุนจากการลดใช้สารเคมี ส่งเสริมให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ในแปลงปลูกพืช ใช้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน เรียนรู้ผ่านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร โดยจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกร และสอดคล้องกับช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืช สอดแทรกเนื้อหาวิชาการตามแผนพัฒนา ศพก. สร้างเกษตรกรต้นแบบรุ่นใหม่ จัดทำองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ติดประจำ ศพก. เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา

